

ของฝาก จาก พระเทพญาณโมลี

วัดดามื่นรศโมสร จังหวัดปัตตานี



โลกธรรมนิติ

ความจริงเป็นสิ่งแท้ ไม่ตาย
มนตรีเวทเดชทำลาย หอนลิน
คนจริงฮึกเหิมหมาย แข่งเดช
กรันหมคกำลั้งคั้น เทียงแท้มรณา

หลักความจริง 4

1. ความจริงต้องไม่ขัดกัน
2. ความจริงต้องพิสูจน์ได้ว่าเหมือนกัน
3. ความจริงต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยบริบูรณ์
4. ความจริงจะต้องมีเหตุผลเพียงพอ

ถ้าเราไปขัดความจริงกับคนผู้ยิ่งใหญ่ ก็อาจเป็นภัยได้เหมือนกัน แม้เราจะใช้วิธีพิสูจน์ให้ทราบชัดว่าไม่เหมือนกัน ท่านผู้มีอิทธิพลอาจซิงกให้เป็นต้นไม้ หรือมิฉะนั้นความจริงโดยสมบูรณ์ซึ่งเถียงไม่ได้ แต่ว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลก ใครจะอวดดีว่าเหตุผลเพียงพอ โดยแสดงภูมิว่าตนเป็นคนจริง ก็อาจจะถึงแก่ความตายได้ ดังเรื่องต่อไปนี้

พ.ศ. 209 พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ (Alexander) เจริญรอยนโยบายของพระราชบิดาพระเจ้าฟิลิป ขณะที่มพระชนม์เพียง 22 พรรษา ก็นำทัพประกอบด้วยทหารราบ 30000 คน แลทหารม้า 5000 คน บุกเข้าสู่ดินแดนอิหร่าน พระองค์ทรงแก้ลี้กล้อออกหน้าในการรบอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่เทิดทูนของบรรดาทหารแล้วทหารทั้งปวง จนถึงกับยกย่องว่าเป็นเทพบุตร เวลาทหารเข้าสู่ศึกต่างพากันคิดว่าจอมทัพของตนก็กำลังทำการรบอยู่ใกล้ ๆ กันนั้น พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ตีประเทศซีเรียและอียิปต์ได้โดยง่าย แล้ววกกลับขึ้นทางเหนือสู่แดนอิหร่าน พระเจ้าดาโรอุสที่ 3 มหากษัตริย์อิหร่าน ตั้งรับอยู่ ณ ชายแดน แต่แล้วนายทหารผู้หนึ่งทำการทรยศจับพระองค์สำเร็จโทษ

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ พร้อมด้วยพระสหายศึกวัยรุ่น ก็พร้อมกันเลี้ยงเหล้า เมื่อทรงเสวยน้ำจันทน์มาได้ก็ทรงสั่งให้ทหารเผาปราสาทและพระราชวังอันมโหฬาร เพื่อทอดพระเนตรเล่นเป็นการสนุก ๆ รับสั่งถามชาว

อิหร่านว่า พระองค์คือใคร? ชาวเมืองเกรงกลัววามมี กราบทูลยกย่องว่า เป็นพระเจ้าองค์หนึ่ง จนลืมหิวแล้วตรัสว่าฉันเป็นพระเจ้าองค์หนึ่ง พระบิดาของฉันเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จูปีเตอร์ ในสวรรค์ขณะนั้น พระสหายผู้หนึ่งทนฟังความฟุ้งซ่านลืมหิวของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ไม่ไหวและทนงตนว่าเป็นเพื่อนนักเรียนและรบศึกลำบากยากแค้นแสนสาหัสมาด้วยกัน จึงพูดว่า “พระองค์เป็นกษัตริย์องค์หนึ่งจริง แต่ทว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ใช่เป็นพระเจ้า พระสหายผู้หนึ่งชื่อไคลทอส (Cleitios) พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ทรงฟังแล้วไม่พูดพาลำทำเพลง เพราะทรงขาดสติสัมปชัญญะจับหอกที่วางอยู่ข้างที่นั่ง ฟุ่งเข้าไปใส่พระสหายไคลทอสตายลงทันที

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความจริง ต้องพูดหรือทำในที่อื่นประกอบด้วย เหตุผล บุคคล เวลา แต่ถ้าใช้ผิดตรงกันข้ามก็จะต้องตายอย่างพระสหายไคลทอส แล